

## อนุมัติวิทยฐานะ "ว13-ว17" 409 คน เลขาก.ค.ศ.ยันเกณฑ์ PA เสร็จใน 2 เดือน

นำเสนอเมื่อ : 19 ต.ค. 2558

**นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)** เปิดเผยกรณีที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมายให้ ก.ค.ศ.ไปปรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือ Performance Agreement (PA) ว 7/2558 โดยให้เลื่อนการใช้ PA ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่า ขณะนี้ ก.ค.ศ.มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ประจำเขตพื้นที่การศึกษา วิสามัญเฉพาะกิจ โดยมี นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.เป็นประธาน อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด โดยได้นำข้อสังเกตของ ก.ค.ศ.ที่ต้องการให้การประเมินวิทยฐานะครูหลากหลาย และเหมาะสมกับครูที่มีหลายลักษณะ เมื่อได้ขอสรุปที่ชัดเจนแล้ว จะต้องเสนอให้อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา นโยบายและระบบบริหารงานบุคคลพิจารณา ก่อน หาก อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเห็นชอบ จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งหมดต้องใช้เวลา แต่จะพยายามทำให้เร็วที่สุด เนื่องจาก พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน เพื่อให้ทันใช้ในปี 2559

**ด้านนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.** กล่าวว่า ปัจจุบันหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหลากหลาย ทำให้เกิดความยุ่งยาก ทำให้ครูทิ้งห้องเรียนเพื่อทำผลงานทางวิชาการ และยังมีความยากลำบากทางวิชาการ ดังนั้น ก.ค.ศ.จึงได้หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเป็นหลัก รวมถึงให้ครูที่ไม่เก่งด้านผลงานวิชาการ แต่สอนเก่ง มีโอกาสเข้ารับการประเมินวิทยฐานะด้วย ส่วนจะเป็นรูปแบบใดนั้นต้องหารือร่วมกันเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุด ส่วนผู้ที่มีความสมัครใจและจะขอเข้ารับการประเมินฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ปี 2558 ก็สามารถให้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือ ว13/2556 ซึ่งให้ยื่นได้ถึงเดือนธันวาคมนี้ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หรือ ว17/2552 ซึ่งยื่นได้ตลอด

"ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน มีข้าราชการครู ยื่นคำขอเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์ ว17 จำนวน 229 ราย และ ว13 จำนวน 409 ราย รวมทั้งสิ้น 638 ราย และ ก.ค.ศ.อนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว17 และ ว13 รวม 409 ราย แบ่งเป็น ว17 จำนวน 20 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 14 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 2 ราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 3 ราย และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เชี่ยวชาญ 1 คน และยื่นขอตามหลักเกณฑ์ฯ ว13 จำนวน 389 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 60 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 1 ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2 ราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 300 ราย รองผู้อำนวยการ สพท.เชี่ยวชาญ 12 ราย และผู้อำนวยการ สพท.เชี่ยวชาญ 14 ราย ทั้งนี้ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการรอประเมิน ว13 อีกกว่า 90 ราย โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้" นางสุจิตรา กล่าว

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)